

# Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân binh chủng

Trên thao trường thời gian qua, các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh tập trung huấn luyện dân quân binh chủng (DQBC), qua đó nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu.



Dân quân binh chủng huyện Tiên Hải huấn luyện sử dụng súng máy phòng không.

Đại tá Vũ Văn Định, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để bảo đảm chất lượng huấn luyện DQBC, công tác rà soát, quản lý nguồn biên chế được các địa phương thực hiện khá tốt. Hàng năm, lực lượng này được tổ chức huấn luyện theo từng chuyên ngành chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh được chú trọng nhằm củng cố, xây dựng lực lượng DQBC vững mạnh.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, kết quả huấn luyện DQBC ở một số địa phương chưa cao, nguyên nhân là do cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa bảo đảm yêu cầu; một số địa phương thao trường, bãi tập chưa được đầu tư xây dựng bài bản, chưa đáp ứng yêu cầu công tác huấn luyện; trình độ, năng lực của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế; nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp huấn luyện còn chậm đổi mới. Những điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả huấn luyện DQBC. Chính vì thế, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp

huấn luyện; trong đó, tập trung lực lượng DQBC về ban CHQS huyện theo từng chuyên ngành được biên chế, sau đó cử cán bộ có trình độ chuyên môn thuộc các binh chủng của Bộ CHQS tỉnh trực tiếp hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng này. Tham gia huấn luyện súng máy phòng không cho lực lượng DQBC năm 2024, dân quân Phạm Văn Hiệu, xã Tây Giang (Tiên Hải) cho biết: Được trực tiếp hướng dẫn sử dụng súng máy phòng không, khả năng hiệp đồng của tôi đã nâng lên rõ rệt. Trong diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu

3, tôi cùng các chiến sĩ trong đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết quả bản tốt, đạt yêu cầu đề ra. Theo Thượng tá Tô Đình Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Hải, năm 2024, huyện Tiên Hải tổ chức huấn luyện DQBC, ngoài các nội dung theo giáo án của cấp trên đơn vị bám sát tình hình thực tế các địa phương để xây dựng nội dung huấn luyện, trang bị thêm cho lực lượng DQBC những kiến thức cần thiết, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, các loại vũ khí cơ bản của lực lượng dân quân, kết hợp huấn luyện chiến đấu với rèn luyện phương án chiến đấu, phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật với thực tiễn huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Kết quả sau huấn luyện, 100% DQBC của huyện đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 75%. Đại tá Vũ Văn Định, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Sau huấn luyện, lực lượng DQBC được kiểm tra, đánh giá kết quả từng nội dung. Về cơ bản, các chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, vận dụng sáng tạo cách đánh mới với cách đánh sử dụng của lực lượng DQBC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Năm 2024, Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức huấn luyện cho 97,4% lực lượng DQBC; qua huấn luyện, có hơn 80% đạt kết quả khá, giỏi.

# THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN HỌC BẠ SỐ CẤP TIỂU HỌC KẾT QUẢ KHẢ QUAN

Sau 3 tháng triển khai thí điểm (từ tháng 4 - 6/2024), việc thực hiện học bạ số cấp tiểu học đã bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Theo đánh giá của các cơ sở giáo dục, đây chính là giải pháp tối ưu để quản lý học bạ một cách thống nhất, khoa học, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian. Việc thực hiện thí điểm học bạ số sẽ là cơ sở quan trọng để các trường triển khai đồng bộ trong năm học 2024 - 2025.

Học bạ số là học bạ được số hóa, lưu trữ trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền, có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số. Học bạ số bảo đảm lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong quá trình học tập tại cấp tiểu học. Đồng thời, bảo đảm nhất quán, toàn vẹn thông tin khi học bạ đã được phát hành. Trong 3 tháng vừa qua, 281 cơ sở giáo dục có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm học bạ số. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy cho biết: Với số học sinh mới nhập học và tốt nghiệp tiểu học, THCS mỗi năm, khối lượng học bạ mà các trường trên địa bàn huyện đang phải lưu trữ rất lớn nên dễ bị thất lạc, mất dữ liệu. Nếu triển khai học bạ số một cách đồng bộ sẽ giảm bớt hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn bản giấy, giúp việc lưu trữ, bảo quản, tra cứu hồ sơ an toàn, nhanh chóng hơn. Việc này đồng thời giảm bớt gánh nặng cho giáo viên bởi hiện giáo viên

phải ký, nhận xét thủ công từng học sinh trên hồ sơ giấy, rất mất thời gian. Nhưng với học bạ số, chỉ cần ký một lần giáo viên có thể hoàn thành cho 100% học bạ học sinh mình dạy. Tương tự đối với cán bộ quản lý cũng vậy. Một ưu điểm nữa là việc đưa lên phần mềm giúp khâu quản lý chặt chẽ hơn theo phân cấp. Là cơ sở, điều kiện thuận lợi để thực hiện triệt để việc giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong thời gian thí điểm, Trường Tiểu học Đông Phương (Đông Hưng) đã hoàn tất 150/154 học bạ số cho học sinh từ lớp 1, năm học 2023 - 2024. Thay vì phải in ra giấy và ký tay toàn bộ thì chỉ cần vài cú nhấp chuột giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường đã hoàn thành việc ký, đóng dấu học bạ trên hệ thống mà không cần mất quá nhiều thời gian. Bà Trần Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau khi tham gia hội nghị tập huấn chung về học bạ số cấp tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo từng tổ chuyên môn; đồng thời, mới nhập học và tốt nghiệp tiểu học, THCS mỗi năm, khối lượng học bạ mà các trường trên địa bàn huyện đang phải lưu trữ rất lớn nên dễ bị thất lạc, mất dữ liệu. Nếu triển khai học bạ số một cách đồng bộ sẽ giảm bớt hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn bản giấy, giúp việc lưu trữ, bảo quản, tra cứu hồ sơ an toàn, nhanh chóng hơn. Việc này đồng thời giảm bớt gánh nặng cho giáo viên bởi hiện giáo viên

DẶNG ANH

## Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. 250 sĩ quan cấp úy, quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phổ biến một số chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Thông qua bồi dưỡng, các sĩ quan cấp úy, quân nhân chuyên nghiệp nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh để áp dụng vào thực tiễn công tác.

TIẾN DAT

## Công bố quyết định thanh tra thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ

Đoàn thanh tra Bộ CHQS tỉnh vừa công bố quyết định thanh tra thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ tại thành phố Thái Bình. Đại diện đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra công tác xây dựng, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Thái Bình từ năm 2023 đến hết tháng 8/2024. Trong 20 ngày, đoàn sẽ tiến hành thanh tra Ban CHQS thành phố, ban chỉ huy quân sự các xã, phường, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường có tổ chức đơn vị tự vệ trên địa bàn thành phố. Thông qua thanh tra nhằm phát hiện, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành pháp luật về dân quân tự vệ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ trên địa bàn.

MINH NGUYỆT



Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học Đông Phương (Đông Hưng) sẽ thực hiện học bạ số từ khối 1 đến khối 5.

# Hiệu quả dự án sinh kế lồng ghép chương trình tăng cường gia đình

Khởi động từ năm 2022, 2 năm qua, dự án sinh kế lồng ghép chương trình tăng cường gia đình do quỹ Lacoste, Công ty YSS/Smart Shirts phối hợp với Làng trẻ em SOS Thái Bình triển khai đã hỗ trợ hàng trăm em nhỏ trên địa bàn tỉnh, giúp gia đình các em vui đi phân nào khó khăn...

Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình cho biết: Đây là dự án tài trợ cho trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Bình. Được thực hiện trong 3 năm với tổng kinh phí 140.000 Euro, dự án hy vọng góp phần ngăn chặn tình trạng gia đình tan vỡ, ly tán, bỏ rơi trẻ em và bảo đảm trẻ em được sống với gia đình gốc, được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục có chất lượng. Thực tế qua 2 năm triển khai, nhiều trẻ em đã nhận được nguồn lực không chỉ về vật chất mà còn là tinh thần để phát triển; dự án cũng thúc đẩy các gia đình có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế.

Em Trịnh Thanh Thảo, sinh năm 2004, xã Hòa Bình (Vũ Thư) gia cảnh éo le đã nhận được sự trợ giúp của dự án. Thảo mất bố từ sớm, anh trai của em mắc bệnh bại não, bà nội cao tuổi cũng thường xuyên đau yếu. Kinh tế gia đình hết sức khó khăn, tất cả đặt lên đôi vai gầy của người mẹ. Năm 2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến gia đình em thiệt hại nặng nề, không còn vốn quay vòng để chăn nuôi tiếp. Nhờ có dự án của Làng trẻ em SOS Thái Bình, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thêm, mẹ của Thảo được hỗ trợ 10 triệu đồng làm sinh kế phát triển sản xuất. Với số tiền đó, chị Thêm đầu tư mua 9 con lợn giống. Kết hợp nấu rượu với chăn nuôi, mỗi lần xuất chuồng chị lại vay mượn đầu tư thêm con giống để mở rộng chăn nuôi với quy mô lớn hơn. Đến nay, trong chuồng nhà chị có gần 30 con lợn thịt. Chị chia sẻ: Giá thịt lợn hơi năm nay cao hơn năm ngoái

nên nếu xuất hết lứa lợn này chắc chắn sẽ có lãi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS Thái Bình rất ý nghĩa với gia đình tôi. Con gái tôi có điều kiện tốt hơn và yên tâm theo học đại học trên Hà Nội. Tôi sẽ cố gắng hết sức nuôi cháu khôn lớn, trưởng thành, mong sau này cháu sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Em Trần Minh Phương, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) cũng là một trong những em nhỏ hoàn cảnh hết sức khó khăn nhận được sự hỗ trợ của dự án. Minh Phương mất bố khi em mới gần 2 tuổi, em gái của em khi ấy mới được mấy tháng tuổi. Gia cảnh nhà nội vô cùng éo le nên 3 mẹ con trở về ở với ông bà ngoại. Căn nhà ngang đắp đất được xây từ những năm 80 của thế kỷ trước là nơi 3 mẹ con sinh sống nhiều năm nay.

Trước hoàn cảnh đó, dự án sinh kế lồng ghép chương trình tăng cường gia đình đã hỗ trợ gia đình em 35 triệu đồng để làm nhà. Công đoàn công ty nơi mẹ em làm việc hỗ trợ thêm 50 triệu đồng. Gia đình em vay mượn thêm để làm căn nhà mái bằng với 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Tuy diện tích không quá lớn nhưng đó là mơ ước của 3 mẹ con. Giờ đây, mẹ con em đã có nơi ở an toàn, không phải nơm nớp lo lắng trong những ngày mưa bão. Bà Vũ Thị Hợi, bà ngoại Minh Phương xúc động chia sẻ: Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân thì không biết bao giờ cháu tôi mới có gian nhà đáng hoàng để ở. Giữ gia đình viên còn nợ nhưng có ngôi nhà kiên cố nên cũng yên tâm. Tôi chỉ mong các cháu khôn lớn, sau này có cuộc sống tốt hơn.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hỗ trợ 47 gia đình xây, sửa nhà ở; xây dựng công trình vệ sinh, công trình nước sạch; hỗ trợ sinh kế, hoạt động tăng thu nhập với kinh phí hơn 600 triệu đồng. Năm 2024, dự án tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho 22

gia đình; hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh, mua áo đồng phục học sinh với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. "Chúng tôi mong muốn dự án sẽ tiếp tục được triển khai để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vui tươi hơn, giúp

các em được phát triển toàn diện, có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi, trở thành những người có ích cho xã hội" - ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình chia sẻ.

ĐỖ HỒNG GIA



Nhờ sự hỗ trợ từ dự án, chị Nguyễn Thị Thêm có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi, phát triển kinh tế.